

BÁO CÁO

Tổng kết công tác xây dựng trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự trường Tiểu học Chu Văn An năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”;

Thực hiện Kế hoạch số 043/KH-THCVA, ngày 10/09/2023 của trường Tiểu học Chu Văn An về việc đảm bảo an ninh trật tự trường học năm học 2023 – 2024.

Trường Tiểu học Chu Văn An báo cáo tổng kết công tác xây dựng trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm học 2023 – 2024 như sau:

I. Đặc điểm, tình hình chung

1. Thuận lợi

Trường Tiểu học Chu Văn An được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp với Ban ĐDCMHS, đã tạo điều kiện cho nhà trường về nhiều mặt.

Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, đạt chuẩn về trình độ, vững tay nghề.

Cơ sở vật chất nhà trường bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

2. Khó khăn

Học sinh địa bàn phân bố rộng, điều kiện kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng đến việc giáo dục của nhà trường và học tập của học sinh.

Một số cha mẹ học sinh do phải đi làm xa nên việc kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục các em còn hạn chế.

3. Tình hình giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất

Năm học 2023 - 2024, nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và lao động hợp đồng là 34 người; tổng số lớp học là 10 với 695 học sinh.

Nhà trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 29 Đảng viên, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, Đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh, Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ dạy học.

Về cơ sở vật chất, nhà trường có hàng rào bao xung quanh trường, có cây xanh và nhà vệ sinh, có nước sạch phục vụ cho giáo viên và học sinh.

Cơ sở vật chất năm học 2023 – 2024: Trường có 26 phòng học trong đó 18 phòng kiên cố; 05 bán kiên cố; 03 phòng cấp 04.

Phòng hành chính: 08 phòng trong đó 03 phòng bán kiên cố, 04 phòng cấp 4, 01 phòng chân xây, vách tôn và nhôm kính.

II. Kết quả công tác an ninh trật tự năm học 2023 – 2024

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường

Đã lãnh đạo đơn vị tiến hành triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Quán triệt đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường chấp hành nghiêm pháp luật.

Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. (Qua việc xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công an xã)

Lực lượng bảo vệ nhà trường thường xuyên có mối quan hệ và được hướng dẫn nghiệp vụ từ lực lượng công an xã về đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường.

Thường xuyên quán triệt, triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện tốt những nội dung công tác giáo dục hàng năm theo Nghị quyết và chương trình, kế hoạch của nhà trường đề ra từ đầu năm.

Kết quả thực hiện được thể hiện qua tình hình bạo lực học đường trong nhà trường: không có bạo lực học đường, không có học sinh bỏ học.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, quan tâm xây dựng nhà trường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, không có cán bộ vi phạm pháp luật.

Nhà trường thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với các cơ quan ban ngành địa phương trong công tác đảm bảo An ninh trật tự.

Lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật đến học sinh thông qua các môn học Tự nhiên xã hội, khoa học, Đạo đức ở tất cả các khối lớp và thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy GD ANTT trong hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Không có học sinh có hạnh kiểm yếu kém, học sinh cá biệt

2. Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ngoài nhà trường trong công tác đảm bảo ANTT.

Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ngoài nhà trường luôn được thống nhất từ lãnh đạo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và cán bộ, công an viên của xã, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; Khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trường học luôn bảo đảm sự chủ động, kịp thời và có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

3. Công tác tuyên truyền về đảm bảo ANTT trong nhà trường

Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp Hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ khối, chào cờ đầu tuần để tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật hiện hành về đảm bảo ANTT.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông như: Zalo, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh nội bộ của nhà trường. Xây dựng chuyên

mục “thông tin pháp luật” truyền tải các nội dung cơ bản của các văn bản luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ANTT.

Đưa Giáo dục thực hiện ANTT thông lồng ghép vào môn Tự nhiên xã hội, khoa học, Đạo đức từ tuần 10 đến tuần 24 ở tất cả các khối lớp và thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy GD ANTT trong hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch mời công an địa phương đến tuyên truyền, hướng dẫn ngoại khóa 1 tiết cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường (thực hiện 1 lần/năm học).

4. Kết quả các mặt công tác khác

4.1 Về chất lượng giáo dục

a) Danh hiệu, xếp loại cá nhân

*** Đối với học sinh**

Thi violympic cấp huyện 05 giải bạc, 08 giải đồng, 11 giải khuyến khích, 11 học sinh được công nhận tham gia thi cấp huyện; cấp tỉnh 01 giải vàng, 01 giải bạc, 02 giải đồng, 36 giải khuyến khích, 19 học sinh được công nhận tham gia thi cấp tỉnh.

Thi tiếng anh trên internet (ioe) cấp huyện 04 học sinh được công nhận tham gia thi cấp huyện ; cấp tỉnh 01 giải ba, 04 khuyến khích, 03 học sinh được công nhận tham gia thi cấp tỉnh; Quốc gia có 12 em được công nhận hoàn thành tốt vòng thi.

Hội thi Olympic Tiếng Việt –Toán tuổi thơ cấp huyện có 02 giải vàng, 02 giải bạc; cấp tỉnh 01 giải bạc.

Hội khỏe phù đổng cấp huyện đạt Giải nhất toàn đoàn với 06 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 26 huy chương đồng.

Cuộc thi Vẽ tranh về quê hương Đăk Nông cấp huyện đạt Giải 3 toàn đoàn và 2 giải khuyến khích của cá nhân.

Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em" năm 2024 đạt 01 giải Nhất cấp huyện, 01 giải Nhì cấp tỉnh.

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện có 01 giải ba, 01 giải khuyến khích và được tham gia thi cấp tỉnh.

Khen học sinh Hoàn thành xuất sắc 207 em; học sinh Tiêu biểu 166; học sinh Vượt trội 70 em.

*** Đối với giáo viên**

Giáo viên giỏi: 06 đồng chí được công nhận giáo viên giỏi cấp trường; 05 đồng chí được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 02 đồng chí được tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 02 đồng chí được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh .

Có 04 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận ở cơ sở.

*** Xếp loại thi đua cuối năm đề nghị cấp trên khen thưởng**

Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01/33 người, tỉ lệ 3%
Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 11/33 người, tỉ lệ 33%
Đề nghị tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến: 30/33 người, tỉ lệ 91%
Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen: 03/33 người, tỉ lệ 9%
Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 04/33 người, tỉ lệ 12 %
Đề nghị khen thưởng đối với tập thể: Tập thể lao động xuất sắc, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

4.2 Về việc thực hiện Thông tư 23 gắn với phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đề nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh về công tác bảo đảm ANTT trong trường học, ngay từ đầu năm học BGH nhà trường quán triệt và xây dựng một số mô hình:

- + Mô hình “Cổng trường ATGT”
- + Mô hình “Lớp học tự quản”
- + Xây dựng các tổ tự quản: Đội TNTP xung kích, Đội cờ đỏ hoạt động nghiêm túc.
- + Phong trào “Giúp bạn đến trường”, Tổ chức quyên góp ủng hộ trong tập thể giáo viên và học sinh để giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện học tập, hay ngại khó khăn đường sá dẫn đến tình trạng bỏ học.
- + Liên đội tổ chức các câu lạc bộ “Vui để học”, các hội thi “Đố vui”, thi vẽ tranh về nội dung ATGT.

4.3 Về thực hiện các cuộc vận động

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động: “Hai không” và cuộc vận động: “Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

100% cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp do cấp có thẩm quyền tổ chức.

III. Đánh giá

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và THPT toàn dân BVANTQ thị trấn trong năm học vừa qua nhà trường đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được đăng ký từ đầu năm.

2. Khó khăn

Do địa bàn dân cư của rộng, một số thôn có vị trí cách xa trường học nên

việc quản lý, theo dõi học sinh trong các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác phối hợp giữa nhà trường và ban Công an địa phương, ban Đại diện CMHS chưa thực sự thường xuyên.

Do đặc điểm lứa tuổi nên việc nắm bắt và thực hiện ANTT còn nhiều hạn chế, khó khăn.

3. Kiến nghị đề xuất

Đề nghị ban công an địa phương tổ chức phối hợp với nhà trường để thường xuyên trao đổi về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội, tình hình trật tự ATGT hiện nay để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nắm bắt kịp thời và nâng cao ý thức trách nhiệm trong lối sống của cá nhân và tập thể.

UBND thị trấn đặc biệt là Ban công an xã phối hợp với BCD của nhà trường có kế hoạch kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm túc các hoạt động làm ảnh hưởng đến học tập, rèn luyện của học sinh và ANTT trường học.

VI. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

1. Nhiệm vụ

a) Đối với cán bộ, viên chức

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”; Tăng cường công tác vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động: “Hai không” và cuộc vận động: “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

b) Đối với học sinh

Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng Chi đoàn vững mạnh, tự quản tốt, lớp học thân thiện, học sinh tích cực, tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

Phổ biến, tuyên truyền đến học sinh về: Quy định xử lý học sinh sử dụng các chất gây nghiện, an toàn giao thông của Ban chỉ đạo Quốc gia về giáo dục phòng chống AIDS-ma túy, về an toàn giao thông, PCCC và Vệ sinh An toàn thực phẩm.

Tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia tuyên truyền, cổ động về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ma túy trong các ngày lễ lớn, trong các tháng trọng điểm theo chỉ đạo của các cấp.

Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về đạo đức, lối sống trong học sinh theo các hình thức thực hành chính khoá, ngoại khoá. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động: “Hãy nói không với ma túy”, “Cho ngôi trường em không có

tệ nạn xã hội”...

Nâng cao ý thức đề cao cảnh giác trong học sinh, không để tội phạm lôi kéo, lợi dụng. Kịp thời báo cáo cho thầy cô giáo, người lớn biết những người lạ mặt vào trường mà có hành vi, thái độ không rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không xem, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy, không vào những trang web có nội dung xấu, không lành mạnh.

Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời nói, việc làm. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; Quy chế, nội quy của trường học, không dùng chất kích thích như ma túy, thuốc lá, rượu bia, không gây gỗ đánh nhau, không làm mất trật tự trong trường học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường.

2. Biện pháp thực hiện

Kiên toàn Ban chỉ đạo về an ninh trật tự, về an toàn giao thông, về phòng chống tội phạm và ma túy, về thực hiện các cuộc vận động trong nhà trường. Tăng cường vai trò của chi bộ Đảng trong nhà trường, phối hợp có hiệu quả với các tổ chức trong nhà trường thực hiện Chỉ thị 34/CT-TU của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác Đảng trong trường học”, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Ban hành nội quy của nhà trường, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Pháp luật, các qui định về an ninh trật tự và nội qui của nhà trường. Xử lý nghiêm minh và kịp thời các hiện tượng học sinh vi phạm qui định về an ninh trật tự, nội qui của nhà trường.

Thực hiện nghiêm các qui định về bảo vệ cơ quan, ban hành qui chế làm việc của nhân viên bảo vệ trong việc bảo đảm an ninh trật tự và cơ sở vật chất của đơn vị. Bàn giao CSVC trong phòng học cho học sinh 2 lớp đang học quản lý, bảo quản.

Phối hợp tích cực với công an địa phương về xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong trường học, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp trộm cắp tài sản nhà trường, tài sản học sinh, gây rối, đánh nhau trong trường học.

Hàng năm thực hiện việc ký cam kết về thực hiện an ninh trật tự, về thực hiện an toàn giao thông, về phòng chống tội phạm và ma túy giữa nhà trường với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Ban đại diện cha mẹ học sinh, giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với từng học sinh.

Coi trọng tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, bảo đảm cảnh quan sư phạm, xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn, thực hiện an ninh trật tự trường học, ngăn chặn sự xâm nhập các tệ nạn xã hội vào nhà trường.

Mỗi năm tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt ngoại khoá về các nội dung an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn và ma túy. Tổ chức các hoạt động (như mít tinh, cổ động, cuộc thi tìm hiểu, ...) hưởng ứng tháng

cao điểm phòng chống ma túy, tháng an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy.

Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” trong nhà trường, quan tâm xây dựng mô hình “tự quản” trong học sinh để từng bước phát huy tác dụng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trường học an toàn về An ninh trật tự; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh trong việc phòng, chống tội phạm.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự năm học 2023 - 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2024 – 2025 của trường Tiểu học Chu Văn An trình lên các cấp theo quy định./.

Nơi nhận:

-PGDDĐT (b/c);

-Lưu:VT.



Nguyễn Thị Hường